

### บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าทรงตัว, แรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้าสกัดบาทแข็ง

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังทรงตัว แม้สกุลเงินภูมิภาคแข็งค่า โดยดีลเลอร์มองว่าเป็นผลจากแรงซื้อดอลลาร์ของผู้นำเข้า ที่เข้ามาสกัดการแข็งค่าของเงินบาท

\*ดอลลาร์ขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยูโร ในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียช่วงเช้านี้ แต่ก็ยังคงทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน เมื่อเทียบกับตะกร้าเงิน จากความวิตกที่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐอาจจะอ่อนแออย่างน่าผิดหวัง

\*กลุ่มที่ต้องการขายดอลลาร์ คิดว่า ข้อมูลจีดีพีไตรมาส 2 ของสหรัฐที่จะประกาศในวันนี้ อาจเป็นโอกาสเพิ่มเติมให้ขายดอลลาร์ออกมา หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในเดือนที่ผ่านมา ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้

\*เยนไม่มีปฏิกิริยาต่อข้อมูลการผลัดภาคอุตสาหกรรม ที่ลดลงผิดคาดของญี่ปุ่น และตลาดยังไม่สนใจข่าวที่ว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่ง เรียกร้องให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น กำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2-3%

\*ยูโรในตลาดนิวยอร์กเวลานี้ ทะยานขึ้นเหนือ 1.3100 ดอลลาร์ สูงระดับสูงสุดในรอบ 12 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่ข้อมูลเชิงบวกของยุโรปกระตุ้นให้นักลงทุนคาดว่า เศรษฐกิจยุโรปจะปรับตัวดีกว่าเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจสหรัฐ

\*ข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐ ได้ตอกย้ำมุมมองที่ว่า อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจะยังคงอยู่ที่ระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ ไปจนถึงปีหน้า ขณะที่สินทรัพย์สกุลยูโร ยังคงให้ผลตอบแทนสูงกว่า

\*09.15 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.23/29 จาก 32.22/26 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.26/29 จาก 32.24/27 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 86.49/50 จาก 86.82 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3067/68 จาก 1.3074 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ยังไม่ไปไหนเท่าไร ของคนอื่น(สกุลเงินภูมิภาค) ก็แข็งค่ากันได้ แต่ของเรามีแรงซื้อ(ดอลลาร์) จาก importer เยอะอยู่เหมือนกัน" ดีลเลอร์ กล่าว  
เขา กล่าวว่า เงินบาทช่วงเช้าวันนี้ ยังไม่เคลื่อนไหวมากนัก แม้สกุลเงินเอเชียอื่น ๆ จะอยู่ในทิศทางแข็งค่าขึ้น โดยมองว่า แรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้า ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ เป็นปัจจัยที่ชดเชยกับปัจจัยบวกจากการแข็งค่าของสกุลเงินเอเชีย

ดีลเลอร์ มองว่า เงินบาทในวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ที่แนวต้าน 32.20 และแนวรับ 32.30

Source: Bisnews

**\*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า**

ส่วนค่าและบริหารการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้